

QUYẾT LIỆT LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự họp.

Ảnh: MINH HÙNG

Chiều ngày 27/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2025, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố. 3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, đến nay lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt với tổng diện tích gieo cấy đạt gần 74.000ha, trong đó cấy bằng máy 24.109ha, cao hơn khoảng 2.000ha so với vụ xuân năm 2024. Toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quý I/2025, tỉnh đã tổ chức gặp mặt, chúc tết doanh nghiệp; tổ chức khởi công một số công trình, dự án, tạo không khí sôi nổi, thi đua sản xuất, kinh doanh và quảng bá môi trường đầu tư của

tỉnh. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực với tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm ước đạt 14,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2025 ước tăng 15,8%; kim ngạch xuất khẩu ước tăng 10,1%; kim ngạch nhập khẩu ước tăng 2,9%; doanh thu hoạt động vận tải ước tăng 16,3%; tổng lượng khách du lịch ước tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng ước thực hiện trên 13.190 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, tăng 149,1% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt trên 3.750 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, tăng 97,1%. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được quan tâm

chỉ đạo thực hiện. Đến ngày 21/3, tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 58 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 4.800 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 115 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ bằng những kế hoạch, giải pháp hết sức cụ thể với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tiếp tục bám

ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, nhất là đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn

vi; công tác xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời. 3 tháng đầu năm 2025, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 20 tổ chức đảng, 21 đảng viên; qua kiểm tra kết luận 100% tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 16 tổ chức đảng; thực hiện kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 9 tổ chức đảng. UBKT cấp huyện đang tiến hành 1 cuộc

kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã giám sát 82 tổ chức đảng, 32 đảng viên; UBKT cấp huyện và cơ sở giám sát 23 tổ chức đảng, 25 đảng viên; kết quả, 100% tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, yêu cầu thời gian tới UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong

CHẤM CHỈNH THÁI ĐỘ LÀM VIỆC GẮM CHỪNG

(Tiếp theo trang 1)

công chức, viên chức có năng lực, trình độ hạn chế, đạo đức có vấn đề và làm việc theo kiểu trung bình chững chạc, bám chững, bấy lâu nay chỉ coi cơ quan là nơi trú ẩn an toàn. Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: "Đây thực sự là vấn đề khó, thậm chí rất khó vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức. Do vậy, dù đã được chuẩn bị kỹ, bài bản và nhiều hướng dẫn thực hiện công tác này nhưng chắc chắn việc triển khai tại nhiều đơn vị sẽ gặp khó khăn, thậm chí sẽ có cả những lực cản quyết liệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiến hành, vì

muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đôi khi chúng ta phải "uống thuốc đắng", phải chịu đau để "phẫu thuật khối u". Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, chắc chắn sẽ có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước... dôi dư, không giữ được chức vụ, không còn việc làm, ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta rất nhân văn, giải quyết có lý, có tình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự xáo trộn tâm lý xã hội và cuộc sống của những đối tượng bị ảnh hưởng. Chính sách tinh giản biên chế sẽ thực hiện có lộ trình, kế hoạch rõ ràng. Đảng và Nhà nước sẽ có chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động, hỗ trợ đào tạo lại và sắp xếp công việc phù hợp; chỉ cắt giảm các vị trí dư thừa, kém hiệu quả;

tăng cường nhân lực cho các lĩnh vực trọng điểm. Do đó, cần phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vấn đề này, nhất là phải giữ một thái độ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cán bộ, đảng viên rằng: "Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm". Tinh thần trách nhiệm cao, tinh tú giác cao chính là phẩm chất quan trọng của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh trách nhiệm, nghĩa vụ với tư cách là công dân, người cán bộ, đảng viên còn thực hiện trách nhiệm của một người cán bộ, đó là phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công việc, trong rèn luyện và thực hành đạo đức, lối sống, nêu gương cũng như tuân thủ nghiêm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Là cán bộ, đảng viên chân chính thì chỉ sợ sự bị thiệt hơn cho bản thân mà trước hết cần phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thăm hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ



Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông thăm hỏi, động viên Đại úy Ngô Việt Thành.

Sáng ngày 27/3, lãnh đạo Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên Đại úy Ngô Việt Thành, cán bộ Trạm

Cảnh sát giao thông cầu Ngành, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bị thương trong quá trình làm

nhiệm vụ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/3, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường liên xã Đông La đi Đông Xá thuộc thôn Đông Vi, xã Đông La (Đông Hưng), tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cầu Ngành đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe mô tô. Tuy nhiên, người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà tăng ga đâm thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Hậu quả khiến Đại úy Ngô Việt Thành bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau quá trình thăm khám, kết quả ban đầu xác định Đại úy Ngô Việt Thành bị gãy 2 xương sườn và xây xước nhiều vị trí trên cơ thể. Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm

sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động rà soát, đánh giá chỉ tiêu thực hiện hàng tháng, quý để đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là dự án phát triển nhà ở, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các dự án giao thông trọng điểm. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình làm việc của Tỉnh ủy, chương trình công tác của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng chí lưu ý các sở, ngành, địa phương một số vấn đề liên quan đến công tác nội vụ, giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề, không để lãng phí tài sản công, ứng dụng tích hợp thiết bị phần mềm trong quản lý giao thông và an ninh trật tự, vấn đề dạy thêm, học thêm, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hàng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất an ninh, phòng cháy, chữa cháy tại các cụm công nghiệp trên địa bàn; về điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình.

THU THUY

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, cá nhân liên quan; quy định rõ về nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường để hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tên gọi là quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo quy định bám sát trách nhiệm của các cơ quan, UBND các cấp trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, việc sử dụng kinh phí và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động này; bổ sung trách nhiệm cơ quan thuế khu vực. Đồng chí lưu ý

phạm vi đối tượng áp dụng, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí bù đắp cho hoạt động dạy thêm, học thêm trong các trường công lập. Công an tỉnh chỉ đạo công an xã phối hợp chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động dạy thêm, học thêm. Trên cơ sở các nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, chậm nhất ngày 31/3 phải hoàn thành để trình UBND tỉnh ban hành.

ĐẢNG ỦY QUẢN SỰ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thống nhất; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính các cấp, nhất là tổ chức, sắp xếp cơ quan quản sự địa phương (khi có quyết định và hướng dẫn của trên); tham mưu xây dựng đường vào thảo trường bản biến tài cồn Thông (Tiền Hải); lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hệ thống

văn kiện công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động gặp mặt, tri ân nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao các cấp đạt chất lượng; triển khai hỗ trợ máy dựng "Nhà đồng đội", xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; lãnh đạo bảo đảm đầu tư, kịp thời các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, SSCD, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

VŨ THƯ Dự kiến ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện vào đầu tháng 5/2025

Sáng ngày 27/3, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến đóng góp hoàn thiện cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư giai đoạn 2005 - 2025. Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư gồm 5 chương khái lược lịch sử Đảng bộ huyện từ năm 1930 đến năm 2025, trong đó nhấn mạnh sự thay đổi địa giới hành chính và những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh từ năm 2005 đến năm 2025. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, hình ảnh, một số từ ngữ

chuyên môn, dữ liệu lịch sử và địa danh. Các đại biểu đề xuất căn bản sung, làm rõ thêm một số sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của huyện, chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Bên cạnh đó, cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện cần có hệ thống hình ảnh phong phú, chân thực hơn để minh họa rõ nét từng giai đoạn phát triển... Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý tại hội thảo, Ban biên soạn sẽ tiếp tục và tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để bảo đảm tính chính xác, khoa học và hoàn chỉnh trước khi xuất bản ra mắt độc giả vào đầu tháng 5/2025.

ĐẠO QUYÊN

Thăm, tặng quà gia đình đoàn viên công đoàn tử vong do tai nạn lao động



Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thăm, tặng quà gia đình anh Lương Xuân Hà.

Chiều ngày 27/3, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Lương Xuân Hà tại thôn Kiều Thán, xã Song An (Vũ Thư). Đây là đoàn viên công đoàn không may tử vong do tai nạn lao động tại Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh). Đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Lương Xuân Hà,

động viên gia đình sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống. Đại diện đoàn đã trao phần quà động viên của Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho thân nhân đoàn viên là 10 triệu đồng. Qua đó thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và gia đình người lao động.

BÁ MẠNH (Liên đoàn Lao động tỉnh)